

## PLE - Follow Buy

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ก็น่าจะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัว ที่เหนือเมฆเอามาเข้าบาดตาเซียน ซ้ำกันอีกสักวัน อาจจะติดใจแบบบาดตาเซียนในวันวาน ในเรื่องประเด็นการแกว่งตัว ที่เหมือนๆ ว่า จะเอากันไปไกลๆ หรือ อาจจะหุ้นที่เล่นหนักกันแบบ Big Shot อย่างหุ้น ECL ที่เคยเข้าบาดตาเซียนบ่อยๆ นั้นแหละ... ตามที่เห็นในเรื่องของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในไตรมาสก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรออกมาเปิดเผย แต่ราคาหุ้นเล่นออกอาการฟุ้งบางอย่างได้ไม่ใช่น้อย... ก็เหมือน ECL ในตอนที่บาดตาใหม่ๆ เหนือเมฆก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปว่าจะมีกลุ่มทุนใหม่เข้าไปร่วมทุน ก็เท่านั้น แต่ที่ไหนได้ ถ้ามันแต่ไปมองอย่างนั้นเพียงด้านเดียว จบกันพอดี นั้นขนาดให้เป้าหมายไว้แล้วนะ ยังเกินเป้าหมายเอาดื้อๆ... นี่แหละครับ บางทีเราต้องหาหุ้นแบบนี้ให้เจอ ให้เป็น Big Shot ในพอร์ตให้ได้ แค่นี้แบบนี้ปีละ 2-3 ตัว เหนือเมฆว่า เล่นหุ้นหรือลงทุนจะเป็นเรื่องที่มีความสุขอย่างยิ่ง ครั้นแต่ว่า จะหาเจออย่างไร... เอาเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคมาก่อนก็ได้ละครับ ส่วนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน ถ้าเขาไม่ไปกว่าที่ผ่านมาก็ดูดีแล้วครับ หรือยิ่งถ้ามีแววจะกลับมาหรือ Turnaround ได้แล้วละก็ อาจจะหุ้น Big Shot ของท่านไปเลยก็ได้... ถ้าจะว่าไป ตอนเหนือเมฆยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า PLE เขามีพัฒนาการของบริษัทไปถึงไหนแล้ว ได้งานอะไรใหม่ๆ ตรงไหนยังงี้ ก็ยังไม่รู้เลย แต่เขาราวๆ เหมือนอาการหุ้นฟุ้งว่า มีการไล่เก็บ แอบเก็บ หรือบางทีก็ กดลงมาเพื่อเก็บ... แต่จะอะไรก็ช่างเถอะครับ สัญญาณทางเทคนิคไม่เสียไปจากที่เคยบาดตาไป ก็ยังดูดีไว้ก่อน วันนี้ ก็อาจจะดูดีต่ออีกได้

### ดูตามเกม...

จากการผ่านระดับ 1.06 ขึ้นมาได้เร็วๆ นี้ แล้วมีอาการกดๆ ราคาไม่ยอมไปแกมวันวานนั่งเล่นแถวๆ 1.08-1.09 เสียเป็นส่วนใหญ่ สุดท้ายเหมาราคาปิดที่ 1.10 ไปแบบนี้ น่าสนใจ

- แนวรับ : ... 1.10-1.06 ยังน่าเก็บ แต่ถ้าวันนี้ผ่าน 1.11 ก็น่าไล่ตามนี้
- เป้าหมาย : ... เล่นสั้น เล่นรอบ มอง 1.2-1.3 แต่เป้าหมายจริง 1.80-2.0

Price Chart...(PLE)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLE... ครั้งนี้ สภาพใหญ่ๆ ที่เราเคยกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วมา ดู ซึ่งภาพเล็กหรือภาพที่แล้ว เราได้ว่ากันในเรื่อง Bullish Pattern in MA. ไปแล้ว และที่เคยกล่าวไว้ในภาพใหญ่ๆ เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีช่วง Rebound ขึ้นเป็นบางรอบได้บ้าง แต่ในบางรอบนั้น เส้น MA. ไม่เคยได้เข้าสู่ภาวะ Bullish เลย ซึ่งจะต่างกับรอบ Rebound นี้ มี Bullish Pattern in MA. ดังนั้น การขึ้น อาจจะรูปแบบยาวๆ ได้ นั่นหมายถึงว่า ถ้าราคาวิ่งสู่เป้าหมาย 1.8-2.0 อาจจะแรงเกิน 2.0 ได้ นั่นคืออาจไปได้ถึง 2.20-2.30 ... แล้วก็ขึ้นไปได้ถ้าขึ้นเหนือ 2.20-2.30 ได้ รูปแบบโครงสร้างตัว U อาจจะเกิดตามมาได้ (เรียกว่า 4.5-5.0 จบรอบใหญ่)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน